

Hong Nguyen

GI Ý SUY NI M L CHÚA

THÌ TÌNH-TÂM THÌ CHÚA GI: Chúa Nhật Lá :

Tình ni m cụ c th ng khó c a Chúa

L i Chúa : Mt 26,14-27,66

***Ai trong chúng ta cũng đã ng nghe đ c ho c đã đ c cụ c th ng khó c a Chúa Giêsu. Và m i năm vào Tuần Thánh, Giáo Hội i i nh c l i cụ c th ng khó Chúa. Nh ng l i Kinh Thánh n y đã tác đ ng trên B N VÀ TÔI nh th nào ?***

Cụ c t n n c a Chúa Giêsu chính là b ng ch ng c a tình yêu Thiên Chúa đ i v i chúng ta. Thánh Gioan nói : " Thiên Chúa yêu th gian đ n n i ban Ng i Con M t cho th gian". Thánh Phaolô i i thêm : " Đ n chính Con M t, Thiên Chúa cũng ch ng tha, nh ng đã trao n p vì h t th y chúng ta. M t khi đã ban ng i Con M t đó, i nào Chúa l i ch ng r ng ban t t c cho chúng ta ? " Thánh Gioan cũng nói : " Thiên Chúa là Tình Yêu".

Chúa Giêsu đ n trong tr n gian, mang i y xác phàm là đ nói lên cho chúng ta bi t, tình yêu c a Chúa nh th nào. Thánh Phaolô, khi nghĩ đ n tình yêu c a Chúa đã th t lên : " Ngài đã yêu tôi và đã ch t cho tôi !" Ai trong chúng ta đã c m nghi m nh thánh nhân ?

Chúng ta ai cũng bi t, trong cụ c kh n n, Chúa Giêsu đã đau đ n nh th nào, nh ng g n nh chúng ta ch bi t s qua thôi, không m y ng i đã ng i l i đ suy nghĩ, đ c m thông. Tuần thánh là đ p t t đ chúng ta tìm hi u sâu xa h n, đ bi t rõ h n tình yêu c a Chúa đ i v i chúng ta.

Trong cuộc khổ nạn, chúng quanh Chúa có một nhóm người đồng đạo. Trước hết là các môn đồ, cô Maria, người đã xác định trên đầu Chúa, các thẩm phán và Thẩm phán Hêrôđê Do thái, nhất là Cai-pha và Anna, Quan thẩm phán Philatô, mấy thầy gái trong dinh quan, toán lính đi bắt Chúa, toán lính hành tra thẩm phán Chúa và đóng đinh Ngài, ông Simôn kyrênê, người người phụ nữ theo Chúa, Mẹ Maria, ông Giôxép thành Arimathe. Người gìa đám đông đó, mấy người đã thả lòng yêu mến Chúa? Chỉ vài người. Đám đông đó cũng thả là thẩm phán thẩm phán cho thẩm phán. Đúng thế, thẩm phán gìi thả hợp để chúng kiển nểi đau kinh hoàng của Thiên Chúa Tình Yêu, trong đó có chúng ta. Vậy chúng ta là ai trong nhóm đó? Mời người chúng ta hãy nhìn lối cách chúng ta đi xác với Chúa. Thẩm phán tình yêu Chúa, đáng đáng là đức tửi. Chúng ta không thả là đám đông đồng đạo hò reo đòi đóng đinh Chúa, chúng ta cũng không thả là người ông kinh sợ và Thẩm phán Thầy hèn thù quyệt tâm tiêu diệt Chúa. Người chúng ta có thả là Phêrô chối Chúa và cũng có thả là Giuda, mê tín bực hèn Chúa.

Thẩm phán thẩm phán của thánh Matthêu không chỉ nhể m kiển người đau khổ của Chúa mà thôi, ý thẩm phán của thánh sô sâu xa hèn : thánh sô muôn cho thẩm phán Chúa Giêsu là Con thiên Chúa, Thẩm phán xóa tửi thẩm phán gian, là Thẩm phán Mêsia.

Trước tòa án Caipha, ông nể tìm cách để có thả kết án Chúa. Nhiều người thả cáo Chúa Giêsu, người Ngài vển làm thình không thả. Sau cùng, ông phểi dùng để danh Chúa để bực Chúa thả : " Nhân danh Thiên Chúa thẩm phán sểng, tôi truyển cho ông phểi nói cho chúng tôi biết : ông có phểi là Thẩm phán Kitô, Con Thiên Chúa không?" Thẩm phán Giêsu thả : " Chính Ngài vểa nói, hèn nểa, tôi nói cho các ông hay : thả nay, các ông sể thẩm phán Con Ngểi ngể bên hểu Thẩm phán Toàn Năng và ngể giá mây thả i mà để n". Mời thả nói để y uy nghi và long thảng. Ngài nói rõ : Ngài là Thiên Chúa.

Trước tòa án Philatô, ông hểi Chúa theo lối thả cáo của các thẩm phán : " Ông là vua dân Do thái?" Thẩm phán Giêsu thả : "Chính Ngài nói đó". Và bển án ghi trên thẩm phán giá cũng ghi rõ : " GIÊSU NADARET, VUA DO THÁI". Đây là cách ngể o mểng của Philatô, người trên mểt bình diện khác, đây chính là lối tuyên xểng danh tính thẩm phán của Chúa.

Chúng ta không thả hiểu nểi người đau để n của Chúa thả khi bể đánh đòn cho để n lúc thả thả trên thẩm phán giá. Đây chính là cái chểt của Con Thiên Chúa chể không là cái chểt của mểt người thả m thẩm phán vì để t run, đá vể. Mời mể bể t tung...Thầy đểng để t và các sể viểc xể y ra, viên để i để i thẩm phán và người ngểi cùng ông canh giể Thẩm phán Giêsu để u rể t để i sể hểi và nói : " Quể thả t ông nểy là Con Thiên Chúa".

Thiên Chúa đã nói lên tình yêu của Ngài qua Ngôi Lời Con Một. Chúng ta đã thấy và nghe gì Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta cảm động và nghe nhưng không có chuyện gì xảy ra hay sao? Xin Chúa ban cho chúng ta một chút quặng tim mới nhé. Chúa đã nói qua tiên tri Êdêkien, để chúng ta không còn cảm động và nghe, nhưng chúng ta cùng sống cùng chết với Đấng đã yêu thương chúng ta và đã chết cho chúng ta. Chúa chết vì chúng ta đã chết. Chúa chết muốn chúng ta hưởng phúc với Ngài thôi, chúng ta có thấy điều đó không? Ngài không tiếc chết vì một điều gì. Ngài đã cho đi tất cả để nên Ngài không còn gì để cho. Chúng ta hãy noi gương Ngài, dám cho đi, cho đi mãi mãi nhưng gì Chúa đã ban cho chúng ta.

**\*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Hôm nay Chúa vẫn còn chờ đợi chúng ta cho TÔI. Hôm nay TÔI vẫn đang nắm lấy chết và sống lại của Chúa trên bàn thờ, VÀ TRONG ĐỜI SỐNG. TÔI có cảm thấy yêu mến Ngài hơn không? BẠN còn được hưởng ân tuyển vời là ăn lấy Ngài, để sống yêu thương như Ngài. Hãy cho đi như Ngài đã cho đi. Đó là con đường hưởng phúc Chúa dành cho chúng ta.**

Lm Trầm Phúc

Kính chúc:

Hôm nay